

VÀI NÉT VỀ HỘI TIM MẠCH HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 1993 theo 2 quyết định:

- Quyết định số 01/QĐ/HTMH của Hội Tim Mạch học Việt Nam ngày 29/01/1993 do Chủ tịch Hội Tim Mạch học Việt Nam, GS.TS. Trần Đỗ Trinh, ký.

- Quyết định số 041/HYDH-QĐ của Hội Y Dược học TP. Hồ Chí Minh ngày 18/6/1993 do Chủ tịch Hội Y Dược học TP. Hồ Chí Minh, BS. Dương Quang Trung, ký.

Hội lấy tên là Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh, tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là “Hochiminh City Cardiovascular Association”, viết tắt là HCVA.

Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm công tác nghiên cứu khoa học hay chuyên môn nghiệp vụ ngành y các chuyên khoa tim mạch và các chuyên khoa khác có liên quan đến phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch (từ trung cấp trở lên, không phân biệt hành nghề công hay tư, đương chức hay đã nghỉ hưu...), trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Hội hoạt động trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh, theo pháp luật của Nước CHXHCN Việt Nam. Hội là thành viên của Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng Hội Y Học Việt Nam. Hội còn là thành viên chính thức của Hội Tim Mạch học Việt Nam cũng thuộc Tổng Hội Y Học Việt Nam.

Hiện tại, trụ sở Hội đang đặt tại 290/58 Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

TỔ CHỨC CỦA HỘI:

Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết, dân chủ và khoa học. Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh bao gồm các thành viên là các y, bác sĩ thuộc các chuyên khoa Tim Mạch và các chuyên khoa khác có liên quan, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam.

Hội Tim Mạch Học TP. Hồ Chí Minh có thể tổ chức các đơn vị trực tiếp hoạt động (hoặc liên kết) để đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, xuất bản sách, tập san hoặc bản tin chuyên ngành, thành lập Câu lạc bộ để sinh hoạt, bồi dưỡng về chuyên môn và học thuật vì mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.



GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Phan khai mạc Hội nghị Khoa học Tim mạch toàn quốc lần thứ 11 (2006) được Hội Tim mạch học TP.HCM đăng cai tổ chức tại Hội trường Thống Nhất.

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Ban Chấp hành được bầu cử công khai tại Đại hội toàn thể của Hội, họp thường lệ 5 năm một lần.

Chủ tịch, phó chủ tịch và tổng thư ký Hội qua các thời kỳ:

Người chủ trì vận động thành lập Hội Tim Mạch học TP.HCM và cũng là Chủ tịch đầu tiên (1993-1998), qua các nhiệm kỳ II (1998-2003), III (2003-2008) là cố Thầy thuốc Nhân dân GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Phan, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch học Việt nam, Giám đốc bệnh viện Thống Nhất.

Từ nhiệm kỳ IV (2008-2013) đến nay, Chủ tịch Hội là GS.TS. Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y Đại học Quốc Gia, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch, Phó chủ tịch và Tổng thư ký qua các thời kỳ:

Nhiệm kỳ	Chủ tịch	Phó Chủ tịch	Tổng thư ký
1993-1998	PGS.TS. Nguyễn Mạnh Phan	GS TS Nguyễn Đoàn Hồng PTS Đặng Vạn Phước BS Phạm Nguyễn Vinh PTS Lê Thị Thanh Thái	PTS. Lê Thị Thanh Thái
1998-2003	GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Phan	PGS TS Đặng Vạn Phước GS BS Nguyễn Huy Dung TS BS Phạm Nguyễn Vinh	PGS.PTS. Võ Quảng
2003-2008	GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Phan	GS TS Đặng Vạn Phước PGS TS Hoàng Trọng Kim PGS TS Phạm Nguyễn Vinh	PGS.TS. Võ Quảng
2008-2013	GS.TS. Đặng Vạn Phước	GS TS Hoàng Trọng Kim PGS TS Phạm Nguyễn Vinh PGS TS Châu Ngọc Hoa	TS. Hồ Huỳnh Quang Trí
2013-2018	GS.TS. Đặng Vạn Phước	GS TS Hoàng Trọng Kim PGS TS Phạm Nguyễn Vinh PGS TS Châu Ngọc Hoa TS Hồ Huỳnh Quang Trí	TS. Hồ Huỳnh Quang Trí
2018-2023	GS.TS. Đặng Vạn Phước	PGS TS Phạm Nguyễn Vinh PGS TS Châu Ngọc Hoa GS TS Nguyễn Đức Công PGS TS Hồ Huỳnh Quang Trí	PGS.TS. Hồ Huỳnh Quang Trí

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT:

Mỗi tháng Hội phối hợp với các công ty dược phẩm và trang thiết bị y tế tổ chức từ 1 đến 3 hội thảo chuyên đề (một số có cấp chứng chỉ Đào tạo y khoa liên tục) để cập nhật thông tin mới cho các bác sĩ hội viên. Định kỳ mỗi 2 năm (từ 2015 là mỗi năm) Hội tổ chức Hội nghị Khoa học Tim Mạch khu vực phía Nam, qui tụ các chuyên gia đầu ngành tim mạch học của TP. Hồ Chí Minh và cả nước, có từ 700 đến 800 đại biểu (chủ yếu từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam) tham dự. Các kỳ Hội nghị này là dịp để các bác sĩ hội viên được bổ sung và cập nhật một cách hệ thống những kiến thức mới về các lĩnh vực khác nhau trong tim mạch học: hồi sức cấp cứu tim mạch, chẩn đoán và điều trị bệnh van tim, bệnh cơ tim, bệnh tim bẩm sinh, bệnh mạch vành, xử trí các rối loạn nhịp tim, điều trị suy tim, hình ảnh học trong chẩn đoán bệnh tim mạch v.v...

Từ cuối năm 1997, Hội biên soạn và định kỳ hàng tháng phát hành tập san “Thời sự Tim mạch học”, với nhiều mảng thông tin thời sự: Tổng quan các vấn đề tim mạch học, Nghiên cứu trên lâm sàng, Trường hợp lâm sàng đặc biệt, Thông tin khoa học, Bồi dưỡng sau đại học... Từ năm 2009, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Hội viên về thông tin chuyên ngành, tập san được đổi tên thành “Chuyên đề Tim Mạch học”, bổ sung thêm các chuyên mục

mới: Y học thực chứng, Huấn luyện nâng cao và chuyên sâu, Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu tim mạch học và Xa lộ Thông tin - vẫn phát hành định kỳ hàng tháng cho đến nay. Từ năm 2010 đến nay, trang web www.timmachhoc.vn của Hội dành cho tất cả cán bộ ngành y tế quan tâm đến tim mạch học có lượng truy cập cao và được đánh giá tốt về nội dung.

CÁC LIÊN KẾT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC:

Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Hội Y học TP. Hồ Chí Minh và Hội Tim Mạch học Việt Nam. Hội có quan hệ chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động hội nghị hội thảo với Khoa Y - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và các Hội liên quan: Hội Tim Mạch Can thiệp TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhịp tim học TP. Hồ Chí Minh, Phân Hội Tim Mạch Can thiệp Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội duy trì quan hệ tốt đẹp với Hội Tim Mạch học Hữu nghị Đức-Việt, phối hợp và hỗ trợ việc tổ chức Hội nghị Tim mạch Đức-Việt định kỳ hàng năm.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Chương trình mục tiêu số 2 (Hoạt động Khoa học và đào tạo): Sinh hoạt khoa học mỗi tháng ít nhất một lần; Tiếp tục cấp chứng nhận CME tại các kỳ Hội nghị Tim mạch phía Nam.



GS.TS. Đặng Văn Phước tặng hoa cảm ơn Nhà tài trợ chính Hội nghị Tim mạch học phía Nam lần thứ 12 (2015).

Chương trình mục tiêu số 3 (Công nghệ thông tin, báo chí và phổ biến kiến thức): Duy trì hoạt động trang Web của Hội; Duy trì phát hành tập san “Chuyên đề Tim mạch học” hàng tháng; Tổ chức nói chuyện kiến thức khoa học cho nhiều đối tượng khác nhau.

Chương trình mục tiêu số 4 (Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế): Tiếp tục phối hợp với Hội Tim mạch Hữu nghị Đức-Việt cập nhật kiến thức và huấn luyện kỹ thuật mới trong phòng ngừa, điều trị bệnh tim mạch.



Ban Chấp hành Hội khóa V mở rộng – họp mặt chào mừng thành công Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018 và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Tim Mạch học TP.HCM.